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Tudalen 2

Am y ffurflen yma

Ni ydy Llywodraeth Cymru.

Mae cwestiynau yn y ffurflen yma am y 
newidiadau rydyn ni eisiau eu gwneud i’r rheolau 
am warchod plant a chofrestru gofal dydd. 
Mae hefyd cwestiynau am datblygiad Cynllun 
Cymeradwyo Gwirfodol.

Darllenwch y prif lyfryn cyn i chi lenwi’r ffurflen 
yma. Enw’r llyfryn ydy:
“Newidiadau i reolau am warchod plant a 
chofrestru gofal dydd a datblyiad o Cynllun 
Cymeradwyo Gwirfodol - Rydyn ni eisiau gwybod 
beth rydych chi’n feddwl”.

Mae’r cwestiynau yn y ffurflen yma wedi eu seilio 
ar y wybodaeth yn y llyfryn. Mae’r llyfryn hefyd yn 
dweud wrthych chi  sut i anfon eich atebion yn ôl.
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Rydyn ni wedi gofyn llawer o gwestiynau oherwydd 
ein bod yn meddwl am wneud llawer o newidiadau.

Does dim rhaid i chi ateb pob cwestiwn. Dim ond 
ateb y rhai rydych chi eisiau.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

E-bost: ymgynghoriadgofalplantagwaithchwarae@ymgynghoriadgofalplantagwaithchwarae@
llyw.cymrullyw.cymru

Mae Hawdd ei Ddeall Cymru wedi gwneud y 
ddogfen yma yn hawdd ei deall gan ddefnyddio 
Photosymbols. I ddweud wrthyn ni beth rydych 
chi’n feddwl am y fersiwn hawdd ei ddeall yma, 
cliciwch yma.

Rhif trwydded Photosymbols 403527247.

https://www.ldw.org.uk/cy/hawdd-ei-ddeall-cymru/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUMVE2Q1pKUTI5MEZCV0hZQkY0V0xYT0Q2My4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUMVE2Q1pKUTI5MEZCV0hZQkY0V0xYT0Q2My4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUMVE2Q1pKUTI5MEZCV0hZQkY0V0xYT0Q2My4u
https://app.photosymbols.com/qr/403527247?token=7adf38b5d9cb492ac081fe722441ad0ecc3850dadcb93504765490dfa71d34f1


Tudalen 4

Cwestiynau amdanoch chi
Enw

Sefydliad rydych chi’n gweithio iddo (os ydych 
chi’n ymateb ar eu rhan)

E-bost

Cyfeiriad
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Ticiwch pa un o’r rhain sy’n berthnasol i chi:

Rydw i’n aelod o sefydliad neu’n gweithio i 
awdurdod lleol

Rydw i’n gweithio yn y sector gofal plant, 
gwaith chwarae neu weithgareddau

Rydw i’n gwirfoddoli yn y sector gofal plant, 
chwarae neu weithgareddau

Rydw i’n rhiant neu’n ofalwr i blentyn 0-12 
oed

Rydw i’n rhiant neu’n ofalwr i blentyn dros 
12 oed

Rydw i’n blentyn 

Dim un o’r uchod

Mae’n well gen i beidio â dweud
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Ydych chi wedi cymryd rhan mewn unrhyw un o’r 
grwpiau ffocws am y newidiadau yma? Neu ydych 
chi’n mynd i fod? Ticiwch:

Ydw

Nac ydw

Rydyn ni eisiau cyhoeddi adroddiad am 
beth mae pobl yn ei ddweud. Os nad ydych 
chi eisiau i ni ddweud pwy ydych chi yn yr 
adroddiad, ticiwch y blwch yma.
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Cwestiynau

Rhan A - Eithriadau

Rhieni, perthnasau, gofalwyr maeth a 
phobl sy’n byw gyda’r phlentyn

Darllenwch dudalennau 18 a 19 o’r prif lyfryn i ateb 
cwestiynau 1 a 2.

Cwestiwn 1
Ddylech chi ddim gweithredu fel gwarchodwr plant 
i’r plentyn os ydych chi:

•	 rhiant y plentyn

•	 gofalwr maeth y plentyn

•	 perthynas

•	 bod â chyfrifoldeb rhieni am y plentyn

•	 neu rywun sy’n byw yn yr un cyfeiriad.

Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno?

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod
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Sylwadau Cwestiwn 1:



Tudalen 9

Cwestiwn 2

Fe ddylai aelodau o’r teulu neu bobl sy’n byw yn 
yr un cyfeiriad gael gweithredu fel gwarchodwr 
plant os:

•	 Dydyn nhw ddim yn rhiant y plentyn a 
does ganddyn nhw ddim cyfrifoldeb rhieni 
amdanyn nhw.

•	 Dim nhw ydy gofalwr maeth y plentyn.

•	 Dydy’r gofal ddim yn digwydd yng nghartref 
y plentyn.

•	 Mae’r gofal ar gael i blant eraill y tu allan 
i’r teulu.

Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno?

Cytuno

Anghytun

Dim un

Ddim yn gwybod
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Sylwadau Cwestiwn 2:
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Nanis, au pairs a gwarchodwyr babanod 
(babysitters)

Darllenwch dudalennau 20 i 23 o’r prif lyfryn i ateb 
cwestiwn 3.

Cwestiwn 3
Rydyn ni eisiau newid y rheolau ar gyfer 
gwarchodwyr babanod, nanis ac au pairs.

Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r 
newidiadau canlynol?

Gwneud y rheolau yr un peth ar gyfer nanis, 
au pairs a gwarchodwyr babanod.

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod
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Cael gwared ar y terfyn amser o 6pm i 2am 
ar gyfer gwarchodwyr babanod.

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod

Caniatáu i gwarchodwyr babanod ofalu am 
blant o hyd at 2 deulu gwahanol ar yr un pryd.

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod
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Fe ddylai’r rheolau ddweud bod teuluoedd 
yn gwneud y cytundebau gyda’r gwarchodwr 
bababod, nani neu au pair i ofalu am eu plant.

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod

Dim ond yng nghartrefi teuluoedd y plant 
y mae modd darparu gofal sydd yn cael ei 
ddarparu mewn cartrefi.

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod
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Rhaid i’r gofal sydd yn cael ei ddarparu y tu 
allan i gartrefi teulu’r plant fod mewn lle 
mae’r rhieni wedi ei ddewis. Fel gwesty neu 
dŷ gwesty.

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod

Sylwadau cwestiwn 3:
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Gwasanaethau ieuenctid 

Darllenwch dudalen 24 o’r prif lyfryn i ateb 
cwestiwn 4.

Cwestiwn 4
Ddylai gwasanaethau ieuenctid ddim gorfod 
cofrestru fel darparwyr gofal dydd os:

•	 Maen nhw’n darparu gwasanaethau ieuenctid 
i bobl ifanc 10 oed a hŷn i’w cefnogi gyda’u 
symud i’r ysgol uwchradd. Neu i’w helpu gyda’u 
datblygiad personol, cymdeithasol neu addysgol.

Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno?

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod



Tudalen 16

Sylwadau cwestiwn 4:
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Hyfforddi a dysgu

Darllenwch dudalennau 25 i 27 o’r prif lyfryn i ateb 
cwestiwn 5.

Cwestiwn 5

Ddylai darparwyr hyfforddi a dysgu ddim gorfod 
cofrestru fel darparwyr gofal dydd:

•	 os ydy plant 4 oed ac iau yn mynd am 2 awr neu 
lai y dydd heb i’w rhieni fod yno.

Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno?

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod
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Ydych chi’n cytuno mai 4 oed ac iau ydy’r 
oedran iawn ar gyfer hyn?

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod

Sylwadau Cwestiwn 5:
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Cwestiwn 6
Ar dudalen 27 roedden ni’n siarad am newid 
categorïau hyfforddi a dysgu i:

•	 chwaraeon

•	 celfyddydau

•	 cymorth addysgol mewn gwahanol bynciau

•	 astudiaeth grefyddol neu ddiwylliannol

Ydych chi’n cytuno â’r rhestr yma?

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod



Tudalen 20

Sylwadau Cwestiwn 6:
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Cwestiwn 7

Fe ddylai person gofrestru fel darparwr gofal dydd os 
ydyn nhw’n cynnig hyfforddiant a dysgu mewn mwy 
nag 1 categori. 

Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno?

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod

Sylwadau Cwestiwn 7:
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Gofal mewn ysgolion

Cwestiwn 8
Darllenwch dudalen 28 o’r prif lyfryn.

Fe ddylai’r rhan o ysgol y mae plant 2 oed neu iau 
yn mynd iddi gofrestru fel darparwr gofal dydd.

Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno?

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod

Sylwadau Cwestiwn 8:
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Gwasanaethau wedi’u hatal dros dro

Darllenwch dudalen 30 o’r prif lyfryn i ateb 
cwestiwn 9.

Cwestiwn 9
Ddylai gwasanaethau wedi’u hatal  ddim gallu 
darparu gofal am 2 awr neu lai y dydd tra 
byddan nhw’n cael eu hatal.

Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno?

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod

Sylwadau Cwestiwn 9:
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Gofalu am blant 2 oed ac iau 

Darllenwch dudalennau 31 i 34 o’r prif lyfryn i ateb 
y cwestiynau yma.

Cwestiwn 10
Fe ddylai pob gwasanaeth gwarchod plant, gofal 
dydd a hyfforddi a dysgu ar gyfer plant 2 oed ac iau 
gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru. Os nad 
ydy rhiant yno.

Hyd yn oed os ydy’r gofal am 2 awr neu lai y dydd. 
Neu yn rhedeg am 5 diwrnod neu lai y flwyddyn.

Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno?

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod

Sylwadau Cwestiwn 10:
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Cwestiwn 11
Fe ddylai pob gwasanaeth gwarchod plant, gofal 
dydd a hyfforddi a dysgu ar gyfer plant 2 oed ac iau 
gofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru. Heblaw 
os ydy rhiant y plentyn yn yr un lle, ond nid yn yr un 
ystafell. Os ydy’r gofal am 2 awr neu lai y dydd. Neu 
yn rhedeg am 5 diwrnod neu lai y flwyddyn.

Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno?

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod

Sylwadau Cwestiwn 11:
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Arall

Cwestiwn  12
Oes gennych chi unrhyw feddyliau neu sylwadau 
eraill am y newidiadau yma? Dywedwch wrthyn ni 
yn y blwch yma:



Tudalen 27

Rhan B - Cynllun Cymeradwyo 
Gwirfoddol

Darllenwch dudalennau 35 i 41 o’r prif lyfryn os 
gwelwch yn dda.

Cwestiwn 13
Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â 3 phrif nod y 
Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol:

Helpu teuluoedd sy’n gymwys i ddefnyddio 
Gofal Plant Di-dreth neu Gofal Plant Credyd 
Cynhwysol, talu am fwy o ofal plant, gwaith 
chwarae a gweithgareddau.

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod
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Edrych i weld bod darparwyr ar y cynllun yn 
bodloni safonau sylfaenol pan fyddan nhw’n 
ymuno. Fe fyddai hyn yn gallu helpu rhieni 
i wybod mwy am y gwasanaethau maen 
nhw’n eu defnyddio.  

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod

Gwneud hi’n haws i gynghorau lleol wybod 
pwy sy’n darparu gwasanaethau yn eu hardal.

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod
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Sylwadau cwestiwn 13:
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Cwestiwn 14

Darllenwch dudalen 37 o’r prif lyfryn os gwelwch 
yn dda.

Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r safonau 
y byddai’n rhaid i ddarparwyr eu bodloni i fod ar 
y cynllun:

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod

Sylwadau Cwestiwn 14:
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Cwestiwn 15

Oes yna unrhyw safonau eraill rydych chi’n meddwl 
y dylai darparwyr orfod eu bodloni i fod ar y cynllun:



Tudalen 32

Cwestiwn 16

Darllenwch dudalennau 38 i 39 o’r prif lyfryn os 
gwelwch yn dda.

Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r ffyrdd sydd 
yn cael eu hawgrymu i wneud yn siŵr bod y Cynllun 
Cymeradwyo Gwirfoddol yn gweithio ac yn bodloni 
ein nodau?

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod

Ychwanegwch eich sylwadau yma:
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Cwestiwn 17

Darllenwch dudalen 40 o’r prif lyfryn os gwelwch 
yn dda. 

Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno gyda’r bobl 
rydyn ni wedi awgrymu fyddai’n gallu ymuno gyda’r 
Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol ? Dywedwch 
wrthyn ni yn y blwch ymad:

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod

Ychwanegwch eich sylwadau yma:



Tudalen 34

Cwestiwn 18

Ydych chi’n cytuno y dylai pobl dalu ffi i ymuno â’r 
Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol? 

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod

Ychwanegwch eich sylwadau yma:
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Cwestiwn 19

Ydych chi’n meddwl y dylen ni sefydlu Cynllun 
Cymeradwyo Gwirfoddol yng Nghymru?

Cytuno

Anghytuno

Dim un

Ddim yn gwybod

Ychwanegwch eich sylwadau yma:
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Rhan C

Mae cwestiynau 20 i 25 am Rhan C. Rydych chi’n 
gallu darllen am hyn ar dudalen 42 o’r prif lyfryn.

Cwestiwn 20

Pa risgiau neu broblemau mae angen i ni feddwl 
amdanyn nhw os ydyn ni’n gwneud y newidiadau 
yma? Dywedwch wrthyn ni yn y blwch yma:

Cwestiwn 21

Pa bethau da fyddai’n gallu dod o wneud y 
newidiadau? Dywedwch wrthyn ni yn y blwch yma:
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Cwestiwn 22

Pa gostau neu faterion arian mae angen i ni feddwl 
amdanyn nhw? Dywedwch wrthyn ni yn y blwch yma:

Cwestiwn 23

Sut fyddai’r newidiadau yn gallu effeithio ar 
wahanol bobl? Er enghraifft:
•	 Plant
•	 Teuluoedd
•	 Pobl anabl
•	 Pobl o wahanol gefndiroedd diwylliannol

Dywedwch wrthyn ni yn y blwch yma:
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Cwestiwn 24

Sut fyddai’r newidiadau yn gallu effeithio ar y 
Gymraeg? Er enghraifft, i helpu i’w defnyddio yn fwy. 
Dywedwch wrthyn ni yn y blwch ymad:

Cwestiwn 25

Ydyn ni’n gallu gwneud unrhyw beth yn y 
newidiadau yma i wneud yn siŵr bod y Gymraeg yn 
cael ei thrin yn deg ac yn cael ei defnyddio mwy? 
Dywedwch wrthyn ni yn y blwch yma:
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